

- ไอเอฟเอสจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
- ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ไอเอฟเอสกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- ไอเอฟเอสตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับไอเอฟเอส หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้

ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัท หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อบริษัท

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)	
ที่อยู่ :	ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์, 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร :	0-2285-6326-32, 0-2679-9140-4
โทรสาร :	0-2285-6335, 0-2285-6289



บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ ผู้ให้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและ





นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ไอเอฟเอส”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยการตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็น สิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีตลอดการใช้อำนาจที่ได้มาโดย ตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใดๆ ที่ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือ จริตทางการค้าให้กระทำได้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวม เรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับ การคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดย ครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

- พนักงานไอเอฟเอสทุกระดับ ต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อม
- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของไอเอฟเอสไม่พึง ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้า ข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้อง แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

